

THÁI THỤY

Phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Dịp nghỉ hè là thời điểm số vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em thường gia tăng. Để phòng, chống và hạn chế tối đa hậu quả do tai nạn đuối nước gây ra, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các cấp, ngành chức năng tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Thái Thụy là huyện ven biển, lại có nhiều sông lớn chảy qua như sông Hóa, sông Diêm Hộ và sông Trà Lý; ngoài ra, trong huyện còn có nhiều tuyến sông nhỏ chảy qua các khu vực nội đồng cũng nhiều ao, hồ nằm đan xen ở hầu hết các thôn. Với hệ thống sông ngòi, ao hồ chằng chịt như vậy dù rất thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em. Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện đã xảy ra một số vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em. Trong đó, vụ tai nạn đuối nước gần đây nhất xảy ra ngày 1/6 tại sông Sinh đoạn chảy qua thôn Văn Tràng, xã Thụy Văn khiến một bé trai 12 tuổi chuẩn bị lên lớp 7 tử vong. Theo ông Bùi Sỹ Hán, Trưởng phòng Lao động



Thái Thụy đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực xây dựng bể bơi cho trẻ em.

- Thương binh và Xã hội huyện: Những năm qua, công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước trong dịp nghỉ hè luôn được huyện quan tâm chỉ đạo, qua đó nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em. Hàng năm, UBND huyện đều ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành chức năng, các đoàn thể, UBND các

xã, thị trấn, các nhà trường tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, nhất là vào dịp hè khi các em vừa kết thúc năm học. Khuyến cáo các gia đình cần thường xuyên nhắc nhở con em mình không nên tắm tại các khu vực nguy hiểm ở biển hoặc sông, khi tắm nên mặc áo phao và phải có cha mẹ, người lớn đi cùng; cần làm tường rào xung quanh những ao hồ gần khu vực sinh sống, làm nắp đậy chắc chắn cho giếng nước, bể nước của mỗi gia đình... Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về phòng tránh nguy cơ đuối nước ở trẻ em, huyện còn chú trọng tập huấn kỹ năng bơi cho học sinh tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn. Trong đó, UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện để dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học, THCS giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của đề án là phần đầu đến năm 2020 có từ 50 - 60%

Quảng bá du lịch Việt Nam qua ứng dụng video ngắn "HelloVietnam"

(chinhphu.vn) Tổng cục Du lịch và TikTok ngày 13/6 đã chính thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác quảng bá du lịch Việt Nam qua video và khởi động chương trình quảng bá du lịch Việt Nam bằng công cụ video mang tên HelloVietnam.



HelloVietnam là một phần các hoạt động trong chuỗi chiến dịch quảng bá du lịch toàn cầu do TikTok khởi xướng với tên gọi TikTokTravel nhằm tôn vinh các danh lam, thắng cảnh trên thế giới, mang đến một góc nhìn mới về du lịch, mang các nền văn hóa đến gần nhau hơn. Mục tiêu chính của chương trình trong giai đoạn 2019 - 2020 là tạo ra 30.000 nội dung video ngắn về cảnh đẹp, văn hóa và con người Việt Nam, phục vụ hơn 100 triệu lượt xem nội dung trực tuyến riêng trên nền tảng TikTok. Mỗi chu kỳ 2 tháng, các bên sẽ thực hiện 1 chương trình quảng bá cho 1 tỉnh/thành phố, khu vực nhằm quảng bá cho các địa điểm, sản phẩm du lịch của địa phương. Với số lượng người dùng hàng tháng lên đến 12 triệu người chỉ riêng tại Việt Nam và hơn một tỷ lượt tải ứng dụng trên toàn thế giới, TikTok mong muốn ứng dụng công nghệ để tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, tạo sự quan tâm của khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Việt Nam. Tập chí Du lịch và TikTok cũng chính thức ký kết hợp tác chiến lược phát triển các nội dung quảng bá du lịch Việt Nam trên nền tảng TikTok; nghiên cứu để xuất xây dựng dự án quảng bá du lịch Việt Nam đến các thị trường mục tiêu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Australia... trong giai đoạn tiếp theo.

Kỷ ước cứu du kích Lạc Hồng

Hai cụ Nguyễn Danh Tẩy và Vũ Đăng Hỷ phải được Nhà nước suy tôn là liệt sĩ từ lâu rồi chứ, gần 70 năm sau chưa có được danh phân liệt sĩ với hai cụ ấy là quá muộn. Tôi rất mừng vì biết hai cụ đều là du kích Lạc Hồng đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã được cơ quan chức năng chứng minh danh phận để nghị Nhà nước suy tôn liệt sĩ - đó là tâm tư của cụ Nguyễn Đỗ Khay, 93 tuổi, cụ du kích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, sống ở thôn Mỹ Cự, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) khi đi chuyển với tôi và ông Nguyễn Văn Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hồng dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019. Dù đã ở tuổi 93 nhưng cụ Khay minh mẫn và nhớ được nhiều sự kiện của làng xã, quê hương, trong câu chuyện đầu xuân cụ Khay nhớ và đọc lại "Cảm chông chống giặc nhậy dù/Cảm cơ sông Luộc diệt thù xâm lăng". Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân xã Quỳnh Hồng kiên cường đánh giặc giữ làng, người dân tin theo Đảng góp công, góp của sẵn sàng hy sinh cho kháng chiến. Từ cuối năm 1946, nhân dân Quỳnh Hồng đã



Cụ Nguyễn Đỗ Khay, 93 tuổi, cụ du kích thôn Mỹ Cự là nhân chứng trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hồng về sự hy sinh của hai cụ du kích Nguyễn Danh Tẩy và Vũ Đăng Hỷ.

sẵn sàng chặt hạ, đóng góp hàng trăm cây xoan, cây tre, cây cau để cắm cọc trên sông Luộc ngăn tàu chiến Pháp. Từ những năm 1949, 1950, xã Quỳnh Hồng triển khai rào làng kháng chiến, những chiến hào, hầm hố, ụ tác chiến được nhân dân và du kích đắp nhiều trên các trục đường 216, 217, các làng kháng chiến Lương - Mỹ Cự, Quỳnh Ngọc, La Văn được hình thành theo thể liên hoàn, Quỳnh Hồng như "thiên la địa võng" chờ

hợp pháp, bất hợp pháp, Chi bộ đảng và lực lượng du kích xã vẫn lớn mạnh, làng kháng chiến vẫn không lui một bước, du kích Quỳnh Hồng vẫn gài chông, gài mìn, phối hợp với bộ đội chủ lực tổ chức các trận chống càn, các trận đánh chặn giặc Pháp và tay sai khi chúng càn quét quê hương. Khi nhắc về sự hy sinh của hai cụ du kích Nguyễn Danh Tẩy và Vũ Đăng Hỷ, mắt cụ du kích Nguyễn Đỗ Khay nhòa lệ. Cụ Khay bảo gần 70 năm rồi cụ Tẩy, cụ Hỷ mới được Nhà nước ghi công, sao muộn thế. Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hồng Nguyễn Văn Lâm nói với tôi, ở Quỳnh Hồng những người tham gia trung đội du kích đánh giặc Pháp thượng thọ và minh mẫn như cụ Khay là hiếm. Các cụ cùng thời như Nguyễn Văn Quyền, Đoàn Vũ Viện, Nguyễn Đỗ Sứ, Nguyễn Huy Ru, Vũ Công Viên sau khi về lại quê hương vẫn giữ cơ quan chức năng về trường hợp hy sinh của hai cụ du kích Nguyễn Danh Tẩy và Vũ Đăng Hỷ đã lần lượt quy tiền trên dưới 10 năm nay. Hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sĩ cho cụ Tẩy và cụ Hỷ

địa phương cũng đã làm từ trên 10 năm rồi nhưng do thời gian quá lâu, việc hoàn thiện hồ sơ khó khăn, khi thì thiếu người làm chứng, lúc thì do nghị định quá thời hiệu và thế là thời gian nổi thêm chữ chậm về hai trường hợp này. Người còn sống, chứng kiến sự hy sinh của hai cụ du kích Nguyễn Danh Tẩy và Vũ Đăng Hỷ có lẽ duy nhất là cụ Nguyễn Đỗ Khay. Tôi lật tìm các trang hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tổn động sau kháng chiến chống thực dân Pháp của xã Quỳnh Hồng đối với hai cụ du kích Nguyễn Danh Tẩy và Vũ Đăng Hỷ kèm theo lời xác nhận của cụ du kích Nguyễn Đỗ Khay và ghi lại ngày 15/10/1950 giặc Pháp tại chốt Quỳnh Côi mở trận càn vào thôn Mỹ Cự, xã Quỳnh Hồng. Đội du kích thôn Mỹ Cự dưới sự chỉ huy của thôn đội phó Nguyễn Văn Quyền đã chiến đấu kiên cường, chống trả giặc. Song do lực lượng không cân sức, đội du kích đã rút ra cánh đồng Ghép gần chôn đê Nam Hà tiếp tục chiến đấu, trong lúc chiến đấu ông Nguyễn Danh Tẩy bị trúng đạn đã hy sinh. Ông Nguyễn Danh Tẩy được xác định hy sinh trong trường hợp chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, quy định tại Điều a, Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Còn trường hợp hy sinh của cụ du kích Vũ Đăng Hỷ được kê luận như sau: Ông Vũ Đăng Hỷ và ông Nguyễn Đỗ Khay cùng trung đội du kích. Ngày 19/1/1953, trong lúc đang làm nhiệm vụ chuẩn bị bếp nấu ăn tiếp tế cho bộ đội chủ lực Đại đoàn 320 tại nhà cụ Quân Hằng thì bị máy bay giặc Pháp ném bom ở 3 làng Lương Cự, Mỹ Cự và Quỳnh Ngọc, ông Vũ Đăng Hỷ bị trúng đạn, hy sinh tại chỗ. Ông Vũ Đăng Hỷ được xác định hy sinh trong trường hợp trực tiếp phục vụ chiến đấu quy định tại Điều b, Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ du kích chống Pháp Nguyễn Đỗ Khay ở tuổi 93 nhớ về những năm tháng quê hương tràn bóng giặc ngoại xâm, nhớ về những người đồng đội với mã tấu, dòn càn, với chông mìn cùng toàn dân rào làng đánh giặc. Cảnh đồng Ghép nơi cách đây 69 năm cụ du kích Nguyễn Danh Tẩy hy sinh, dấu tích chiến tranh không còn mà chỉ còn trong ký ức của lão du kích Nguyễn Đỗ Khay.

NGUYỄN CÔNG LIÊM (Thành phố Thái Bình)

Đội tuyển Việt Nam tiếp đà thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA

(vov.vn) Mới đây, Đội tuyển Việt Nam tiếp đà tăng 1 bậc lên vị trí thứ 96 sau khi Đội tuyển Estonia bị trừ 12 điểm và tụt 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Sau giải đấu King's Cup 2019 thành công cùng với việc Đội tuyển Estonia đã thảm bại trước Đội tuyển Đức đã giúp Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thăng tiến 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6. Cụ thể, tại King's Cup 2019 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã có 1 trận thắng và 1 trận hòa (90 phút) đã giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo có tổng 5,2 điểm, qua đó tăng từ 1.227 điểm lên 1.232 điểm. Điều đó đồng nghĩa, Đội tuyển Việt Nam chính thức vượt qua Jordan để vươn lên vị trí thứ 97 và xếp ngay trên thầy trò HLV Park Hang Seo là Đội tuyển Estonia với 1.240 điểm. Tuy nhiên mới đây, việc để thua liên tiếp 2 trận trước 2 đối thủ là Đội tuyển Bắc Ireland và Đội tuyển Đức lần lượt với tỷ số 1-2, 0-8 đã khiến Đội tuyển Estonia bị trừ tới 12,6 điểm, qua đó tụt xuống vị trí thứ 99 với 1228 điểm. Với việc Đội tuyển Estonia tụt tới 3 bậc trên bảng xếp hạng đã gián tiếp giúp Đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ 96. Đây cũng là thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam đạt được trong hơn 2 thập kỷ qua. Trong quá khứ, thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam có được là vị trí thứ 84 vào năm 1998.



Người dân tích cực tham gia BHYT

Theo báo cáo tổng hợp từ BHXH tỉnh, đến hết ngày 31/3/2019, toàn tỉnh có 1.562.370 người tham gia BHYT, tăng 22.546 người so với cùng kỳ năm 2018. Số người tham gia BHYT đã chiếm 87,13% dân số toàn tỉnh, trong đó có 447.311 người tham gia BHYT theo hộ gia đình. Cũng trong quý I, BHXH tỉnh đã mở rộng được 61 đơn vị với 580 lao động tham gia BHXH và BHYT. Kết quả trên cho thấy việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế ngày càng đạt nhiều kết quả. Công tác khám chữa bệnh (KCB) BHYT ngày càng tạo được niềm tin của người dân, vì vậy thu hút số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, đặc biệt gia tăng số người tham gia BHYT theo hộ gia đình. Để tạo thuận lợi cho người dân tham gia BHYT và KCB bằng BHYT, từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh đã tổ chức cấp mới và

Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, các hoạt động mở rộng đối tượng được hai ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Y tế phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tích cực. Với những lợi ích từ tấm thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh, số người tin tưởng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. gia hạn 683.156 thẻ BHYT, cấp lại 50.054 thẻ BHYT cho người dân, bảo đảm kịp thời. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Quản lý thu, Phòng Công nghệ thông tin phối hợp với BHXH các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát giải quyết những khúc mắc trong việc cấp đổi thẻ và chi trả. Các đơn vị đã phối hợp rà soát số thẻ BHYT cấp trùng năm 2018 thuộc nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng. Kết quả, đã giải quyết 183 thẻ BHYT cấp trùng trong toàn tỉnh với số tiền phải chuyển trả về ngân sách nhà nước 113.572.800 đồng. Nhằm tiếp tục bảo đảm tốt quyền lợi của người dân khi đi KCB bằng BHYT, công tác giám định BHYT và quản lý quỹ KCB BHYT được BHXH tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo bà Tạ Thị Hoa, Phó Giám đốc BHXH tỉnh: Năm 2019, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng KCB BHYT với 33 cơ sở y tế (26 cơ sở công lập, 7 cơ sở ngoài công lập). Riêng trong quý I/2019, BHXH tỉnh đã giám định và chi trả tại tỉnh cho 601.287 lượt bệnh nhân KCB nội ngoại trú, tổng chi phí 331,7 tỷ đồng, chiếm 25,8% nguồn kinh phí được giao. Tính riêng số lượt KCB của người dân bằng thẻ BHYT đã tăng 10.112 lượt, chi phí tăng 9,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, BHXH tỉnh và Sở Y tế đã phối hợp xây dựng phương án phân bổ kinh phí chi trả KCB BHYT năm 2019, bảo đảm cân đối, hài hòa. Đồng

thời, tổ chức đầu thầu tập trung cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, tạo thuận lợi cho các cơ sở tổ chức tốt việc KCB BHYT phục vụ nhân dân. Phối hợp với các cơ sở KCB giải quyết vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1/12/2018; Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế về việc quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp. BHXH tỉnh cũng tăng cường công tác

về KCB BHYT, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn quỹ, tránh tình trạng thất thoát do lạm dụng quỹ. Các cơ sở KCB tích cực đổi mới công tác KCB như tăng cường các cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình KCB và thanh toán KCB BHYT; tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, triển khai ứng dụng, phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu giúp người bệnh được KCB và hướng kỹ thuật chất lượng cao ngay tại tỉnh mà không phải chuyển các bệnh viện tuyến trên; tăng cường công tác phục vụ, chăm sóc hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tạo thuận lợi nhất cho người dân khi đi KCB bằng thẻ BHYT. Với những nỗ lực của hai ngành BHXH và Y tế cùng các cấp, các ngành, các địa phương, tin rằng, người dân sẽ ngày càng hiểu rõ tính nhân văn, lợi ích thiết thực của BHYT, từ đó tin tưởng tham gia BHYT ngày càng đông và Thái Bình sẽ sớm đạt các mục tiêu trong lộ trình hướng tới BHYT toàn dân.



Bệnh viện Đa khoa tỉnh đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám chữa bệnh.

HA DUNG